



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยถูกปรับลดลงคงเหลืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,870.0 ล้านบาท</p> <p>2. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>3. บันทึกข้อตกลง โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลงนาม ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2552)</p> <p>4. การรับโอนห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด แข็งมดีที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ โครงการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการขยายขอบเขตความร่วมมือทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>6. นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.09 น. ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมในพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา หน่วยงานละ 30 คน โดยวิทยาเขตบางเขนจะจัดพิธีร้องเพลง ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		50 ปี ส่วนวิชาเขตภูมิภาคให้ดำเนินการจัดพิธีตามวันเวลาเดียวกับ วิชาเขตบางเขนด้วยเช่นกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดการประเมิน คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะกรรมการ ประเมินฯ ได้ศึกษาผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานประกอบ และ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้มหาวิทยาลัยทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะนำข้อเสนอแนะที่เป็นจุดเด่นและแนวทางการพัฒนา ที่เป็นประโยชน์เสนอให้ที่ประชุมคณบดีทราบและจะมอบ รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	
2	คณะกรรมการคัดเลือกบริษัท ที่จะดำเนินการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน โครงการจัดหาอาคารที่พัก อาศัยของบุคลากรและหอพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพลโยธิน 45 โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	
3	วิชาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตและบุคลากร วิชาเขตกำแพงแสน โดยเอกชนหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
		การขออนุมัติโครงการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552 และขออนุมัติงบประมาณการจัดงาน	
4	คณะวนศาสตร์	การขออนุมัติจัดสรร โควตาให้กับนักเรียนในพื้นที่สถานีวิจัยในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
5	สำนักทะเบียนและประมวลผล	การปรับค่าบำรุงมหาวิทยาลัยของ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ	อนุมัติให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการในกรณีที่ 3 โดยปรับเพิ่มค่าบำรุง มหาวิทยาลัยในภาพรวมเพื่อรองรับการให้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด และบัณฑิตวิทยาลัย คือ ระดับปริญญาโท จากเดิมภาคการศึกษาละ 2,400 บาท เป็น ภาคการศึกษาละ 5,290 บาท และระดับปริญญาเอก จากเดิมภาคการศึกษาละ 2,400 บาท เป็น ภาคการศึกษาละ 6,290 บาท ทั้งนี้ ให้ดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดสรร รายได้สำหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกัน ต่อไป ในส่วนของสำนักหอสมุดที่ได้มีการจัดซื้อฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น ประธานฯ มอบผู้อำนวยการสำนักหอสมุดสรุปข้อมูล

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)			จำนวนการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลโดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นำเสนอที่ประชุมคณบดีทราบต่อไปด้วย
6	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพัฒนากายภาพ	การขออนุมัติหลักการใช้งบสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จ่ายเป็นค่ารถอีลอนและค่าขนย้าย ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่บริเวณโรงสูบ	อนุมัติในหลักการให้ผู้ได้รับผลกระทบที่พักอาศัยในบ้านพักของกรมวิชาการเกษตร ได้รับ ค่าขนย้ายรายละ 20,000 บาท และจัดหาที่พักอาศัยให้ผู้อยู่ใหม่
7	คณะเกษตร	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการปิดหลักสูตรที่ไม่มีการ เปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี และติดตามการปรับปรุง หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)
		การขออนุมัติแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 4 รายวิชา	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ประธานฯ ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร/รายวิชา ควรจะมีคณะกรรมการ ทางวิชาการอีก 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตร/ราย วิชาใหม่ที่ได้ดำเนินการเปิดสอนไปแล้ว ประมาณ 1 - 2 ปี	
	คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ระบบเกษตร แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
คณะเกษตร กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ- พืชสวน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552		
8	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาฟิสิกส์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 (ต่อ)			ราชการ (ก.พ.ร.) ประชานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการปิดหลักสูตรที่ไม่มี การเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และติดตามการปรับปรุง หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)
		การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 5 รายวิชา	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ประชานฯ ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร/รายวิชา ควรจะมีคณะกรรมการ ทางวิชาการอีก 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตร/ราย วิชาใหม่ที่ได้ดำเนินการเปิดสอนไปแล้ว ประมาณ 1 – 2 ปี
		สรุปโครงการขบฟ้านานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ และประชานฯ ขอให้กองวิเทศสัมพันธ์ประสานกับภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ให้มีการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับนิสิตเพื่อทำหน้าที่ต้อนรับ อาคันตุกะชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สรุปโครงการวิเทศอาสาเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ
9	คณะประมง	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตร นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานของสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) ประชานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการปิดหลักสูตรที่ไม่มี การเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และติดตามการปรับปรุง หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)
10	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานของสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) ประชานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการปิดหลักสูตรที่ไม่มี การเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และติดตามการปรับปรุง หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11	คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) จำนวน 4 หลักสูตร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการปิดหลักสูตรที่ไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี และติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
		การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี-การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
12	คณะวิทยาการจัดการ	การขออนุมัติเปิดสอน โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
		การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 03763351 มัลลเทศก์ โดยยกเลิกวิชาพื้นฐาน	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา	การขออนุมัติเปิดสอน โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
14	คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม-ศาสตร์	การขออนุมัติรวมโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ และขออนุมัติประกาศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	เห็นชอบการรวมการบริหารโครงการฯ และอนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เพื่อใช้บังคับกับ โครงการภาคพิเศษ ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว
15	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี โครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)		การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01200421 การผลิตในองค์กรญี่ปุ่น	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ประธานฯ ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร/รายวิชา ควรจะมีคณะกรรมการ ทางวิชาการอีก 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตร/ราย วิชาใหม่ที่ได้ดำเนินการเปิดสอนไปแล้ว ประมาณ 1 - 2 ปี
	คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
16	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา อนึ่ง เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนำร่อง 9 สาขาวิชา ซึ่งต้องใช้แบบฟอร์มตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 2) จึงอนุโลมใช้แบบฟอร์มเดิม (สมอ. 1) ประกอบการเสนอ ขออนุมัติหลักสูตร
17	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์- เกษตร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์- สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติ
18	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01504684 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางพันธุ- วิศวกรรมทางสัตวแพทย์	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ประธานฯ ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร/รายวิชา ควรจะมีคณะกรรมการ ทางวิชาการอีก 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตร/ราย วิชาใหม่ที่ได้ดำเนินการเปิดสอนไปแล้ว ประมาณ 1 - 2 ปี
19	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 2 วิชา	
20	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) จำนวน 39 คน ดุษฎีบัณฑิต 3 คน และมหาบัณฑิต 36 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
21	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง ของตัวเลขและแจ้งกองแผนงานภายในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552
		การขออนุมัติกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ จำกัด เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างอาคาร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณาการกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ จำกัด เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างอาคาร จำนวน 8 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 978,920,000 บาท

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22	สำนักงานทรัพย์สิน	การขออนุมัติเช่าพื้นที่ภายในอาคารเรียนรู้อุทยานเกษตรกำแพงแสน	อนุมัติ
23	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48	การขออนุมัติโครงการจัดการประชุมทางวิชาการ และหลักการค่าใช้จ่ายการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับเปลี่ยนข้อความในข้อ 2.1 และ 2.2 กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเข้าร่วมประชุม (ที่มีใช้ผู้เสนอผลงาน) ให้ปรับเป็น นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการเอกสาร (ที่ไม่ใช่ผู้เสนอผลงาน) และมีมติอนุมัติโครงการฯ และหลักการค่าใช้จ่ายตามเสนอ
24	กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)	การขออนุมัติยกฐานะงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการ-การศึกษา (กำแพงแสน) เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
25	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	
26	บัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
27	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
28	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติแก้ไขกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
29	อธิการบดี	นโยบายและผลการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 2 (19 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2552)	ที่ประชุมทราบ
30	สำนักงาน ก.พ.ร. มก.	การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	
31	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	แนวปฏิบัติ เรื่อง จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32	สำนักงานกฎหมาย	สรุปกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	ที่ประชุมทราบ
33	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	การผลักดันให้อาจารย์ นักวิจัย กรอกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ปี 2552	ที่ประชุมทราบ และมอบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนการกรอกข้อมูลแยกเป็นคณะเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบด้วย

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri